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 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566   
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์  

.................................................. 
ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมนตรี    แสนขวา ประธานสภาฯ อบต. มนตรี แสนขวา  
2 นางดวงใจ    คำภูนอก รองประธานสภาฯ อบต. ดวงใจ คำภูนอก  
3 นายเมธาวัฒน์  แก่นท้าว สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 1 เมธาวัฒน์ แก่นท้าว  
4 นางละมัย    ทรัพย์สมบัติ สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 2 ละมัย  ทรัพย์สมบัติ  
5 นางสังเวียน   โยธายุทธ สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 3 สังเวียน  โยธายุทธ  
6 นายเพลิน    แก้วชมภู สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 4 นายเพลิน  แก้วชมภู  
7 นางยุวดี    ชนะพล  สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 5 ยุวดี ชนะพล  
8 นายวรเชฐน์   สืบพันธุ์ สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 6 วรเชฐน์  สืบพันธุ์  
9 นางวิลัย    บุตรเลน สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 8 วิลัย  บุตรเลน  

 
 

จำนวนผู้มาประชุม  9  คน 
จำนวนผู้ไมม่าประชุม  -   คน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายตรีชนนท์     แสนอุบล นายก อบต.คอนสวรรค์ ตรีชนนท์  แสนอุบล  
2 นายบุญเที่ยง    แก้วมุงคุณ รองนายก อบต.คอนสวรรค์ บุญเที่ยง  แก้วมุงคุณ  
3 นายทวี  ภาษ ี รองนายก อบต.คอนสวรรค์ ทวี  ภาษ ี  
4 นายวินลอง     มุทาพร เลขาฯนายก อบต.คอนสวรรค์ วินลอง   มุทาพร  
5 นายจารึก  นันทราช ปลัด อบต.คอนสวรรค ์ จารึก  นันทราช  
5 นางสาวรุ้งตะวัน    ตรีไตรศูล รองปลัด อบต. รุ้งตะวัน  ตรีไตรศูล  
6 นายสุเมธ  ชินพร หัวหน้าสำนักปลัด สุเมธ  ชินพร  
7 นายอาคม  ธุระนนท์ ผู้อำนวยการกองชา่ง อาคม  ธุระนนท์  
8 นางสาวพัชรินทร์ จันทรสมบัติ ผู้อำนวยการกองสวสัดิการฯ พัชรินทร์ จันทรสมบัติ  
9 นายดนัย  ทิพย์สมบัติ นักวิเคราะห์ฯ ดนัย  ทิพย์สมบัติ  

10  นางสาวเกศกนก  พันธ์โสภา นักวิชาการสาธารณสุข เกศกนก  พันธ์โสภา  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
นายมนตรี  แสนขวา องค์ประชุมครบ ประธานประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่องนัด
ประธานสภาฯ  ประชุมสภาองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที ่

1ประจำปี พ.ศ.2566  สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมฯ สำเนาบันทึก
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 
พ.ศ. 2566ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2565 ไปแล้ว
นั้น  อาศัยอำนาจตามมาตรา 53,54 แห่งบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  จึงนัดขอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอน
สวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566 วันที่ 13 ธันวาคม 
2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดการประชุมตาม
เอกสารที่ส่งมาด้วยนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน นี่ก็
เป็นประกาศการประชุมสภาต่อไปขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 1  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายมนตรี  แสนขวา -ข้อราชการที่เก่ียวข้องกับกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 
ประธานสภาฯ  -  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

(สมยัสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2566) 

นายมนตรี  แสนขวา เรื ่องรับรองรายงานการประชุมครั ้งที ่ผ่านมา  ตามเอกสารที ่ได้ส่งพร้อมหนังสือ
ประธานสภาฯ  นัดประชุมแล้วนั้น  มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้แจ้ง 

หากไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุม  

ที่ประชุมสภาฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง  
และงดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

นายมนตรี  แสนขวา -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว     
 - 
ระเบียบวาระท่ี 5         เรื่องทีเ่สนอใหม่     

 5.1 - เลือกเลขานุการสภา อบต.คอนสวรรค์ 
5.2 – พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภา อบต.คอนสวรรค์ ว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น พ.ศ.2566   ขอเชิญเจ้าหน้าที ่ที่
เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม ครับ 
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นายสุเมธ  ชินพร   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ได้ได้จัดทำร่างระเบียบสภา อบต. 
หัวหน้าสำนักปลัด  คอนสวรรค์นั้น สามารถเสนอชื่อได้โดยเสนอต่อประธานสภาท่านประธานสภา 
    ก็จะนำเรียนต่อคณะผู้บริหารเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆจัดทำ 

ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องที่ประชาชนเสนอเข้ามาเพื่อที่จะกำหนดและ
บังคับใช้ในเขตตำบลคอนสวรรค์ซึ่งจะมีแบบฟอร์มต่างๆมีคำร้องขอให้เชิญ
ชวนผู้มีสิทธิ์ซึ ่งในสาระสำคัญของเนื ้อหาข้อบัญญัติหรือเอกสารที ่แจกให้
คุณสมบัติของผู้ที่เสนอชื่อหรือมีสิทธิ์ เพื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่ว่าจะ
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตำบลคอนสวรรค์ก็สามารถยื่นต่อท่านประธานสภา
ท่านประธานสภาก็จะนำเรื่องเสนอต่อท่านนายกเพื่อให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะทำการกำหนดร่างขอบเขตของข้อบัญญัติท้องถิ่นใน
เรื่องนั้นๆต่อไปแล้วจึงจะประกาศใช้ต่อไปแต่เน้นย้ำก่อนจะมีข้อบัญญัติก็จะมี
ระเบียบของสภาที่ผมได้แจ้งว่าข้อระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการที่ประชาชน
นำร่างข้อเสนอข้อบัญญัติสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2526 เพื่อประกอบให้ทางสภา
พิจารณาเห็นชอบให้ประกาศใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิเสนอชื่อ
เข้าข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ประกาศตามร่างระเบียบสภาที่นำเรียนไปแล้วนะครับ
นี่ก็จะเป็นร่างและรายละเอียดต่างๆซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ตัวนี้ที่
กำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งต้องประกาศระเบียบตัวนี้ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้นำเรียนสภาเพื่อพิจารณาระเบียบสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลว่าด้วยในการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 
2526 ตามลำดับต่อไป ขอเสนอเพียงเท่านี้ครับ  

 

นายมนตรี  แสนขวา  เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ท่ีเราต้องทำความเข้าใจ ที่ให้ประชาชนเป็นผู้เสนอข้อบัญ 
ประธานสภาฯ   ญัติ เข้ามาเพราะว่าคนในพ้ืนที่จะมองเห็นการทำงานของเราอาจจะไม่ตรงใจ 
    โดยประชาชนในตำบลคอนสวรรค์สามารถเสนอข้อบัญญัติเข้ามาแต่ต้องผ่าน 
    สภาก็เป็นเรื่องใหม่ท่ีเปราะบางมากเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าหากเกิดเสนอเข้ามาแล้ว 
    นั้นเราไม่สามารถดำเนินการตามที่ประชาชนเสนอเราอาจจะโดนเพ่งเล็งใน 

ส่วนที่ประชาชนเสนอเข้ามาได้ นะครับ อันนี้ก็คงต้องดำเนินการไปตามนั้นนะ
ครับ ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่มีจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

 

นายสุเมธ  ชินพร   ขอนำเรียนเพิ่มเติมซึ่งในร่างระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
หัวหน้าสำนักปลัด  ว่าด้วยการดำเนินงานของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 

2566 โดยปีนี้นั้นก็เป็นเรื่องใหม่ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติการที่เข้าเสนอชื่อ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดย
บังคับให้สภาท้องถิ่น โดยเฉพาะสภาท้องถิ่น ทุกประเภทให้เรียนรู้ใหม่เพราะ
การเสนอข้อบัญญัตินี้ก็จะมีท่านประธานสภาเป็นผู้รับเรื่องโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ หรือเจ้าหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายโดยเป็นผู้ดำเนินการร่างกฎระเบียบ
นั ้นๆซึ ่งที ่ผ่านมานั ้นข้อบัญญัติที ่ที ่เราได้มีการประกาศใช้นอกเหนือจาก
ข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องของงบประมาณ หน้าที่ส่วนของคณะผู้บริหารในการ
เสนอญัตติที่เสนอผ่านสภาโดยเห็นชอบในการใช้ในเขตตำบลคอนสวรรค์เรา
จะเป็นในเรื่องของงบประมาณ 
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ปลัดอบต.                            - การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 

นายวินัย  อุปทอง  -ตามท่ีกองช่างได้ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าครั้งแรก 
ผู้อำนวยการกองช่าง  มีบางรายการที่ไม่สามารถกำหนดได้เนื่องจากจะเป็นการกำหนดให้ตรงกับราย 

ใดรายหนึ่ง ในการกำหนดคุณลักษณะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาให้มาก 
จึงขอเปลี่ยนแปลงให้รายการตามเอกสารที่แจกแผนงานเคหะและชุมชน/งาน
ไฟฟ้าและประปา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย(รถกระเช้าไฟฟ้า)
ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง (เครน) 2,600,000 บาท คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่
ขอเปลี่ยนแปลง  
ข้อความเดิม 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  
1) เป็นรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 6 ล้อ น้ำหนักรถรวมน้ำหนัก 
    บรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 7,400 กิโลกรัม  
 
2) เครื่องยนต์ดีเซล กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี มีกำลังแรงม้า 
    ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  
3) กระบะท้ายสามารถเปิดและยกเทได้3ทาง  
4) ชุดกระบอกไฮดรอลิคท่ีใช้กับรถบรรทุกชนิดยกเทได้3ทาง 
5) ชุดเครนไฮดรอลิค สามารถหมุนได้ท้ังซ้ายและขวา ไม่น้อยกว่า 360 องศา     
    และสามารถทำความสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
6) กระเช้าไฟเบอร์กลาสทรงเหลี่ยม สามารถทนแรงดันไฟฟ้าแรงสูงได้ 
(สืบราคาจากท้องตลาด) 
ข้อความใหม่ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายติดตั้ง
เครื่องทุ่นแรง(เครนพับ)พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมจำนวน1 คัน  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
1) เป็นรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 6 ล้อ น้ำหนักรถรวมน้ำหนัก 

บรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 7,400 กิโลกรัม 
 2) เครื่องยนต์ดีเซล กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี มีกำลังแรงม้าไม่   
    น้อยกว่า 150 แรงม้า  
3) กระบะบรรทุกเปิดได้ท้ัง 3 ด้าน ฝาท้ายเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท  
4) ชุดกระบอกไฮดรอลิคท่ีสามารถยกเทได้ 
5)ชุดเครนไฮดรอลิคสามารถหมุนได้ทั้งซ้ายและขวาไม่น้อยกว่า 360 องศา  
   และสามารถทำความสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
6) กระเช้าไฟเบอร์กลาสทรงเหลี่ยม(สืบราคาจากท้องตลาด) 
 



๕ 

 

นายสุเมธ  ชินพร   ขอชี้แจงเพิ่มเติมการกำหนดคุณลักษณะของรถกระเช้า ต้องกำหนดให้มีการ
หัวหน้าสำนักปลัด  แข่งขันมากราย ไม่กำหนดให้ตรงกับรายใดรายหนึ่ง หรือให้มากกว่าสามราย 

นอกจากเป็นลักษณะเฉพาะ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯหนังสือสั่งการต่างๆ  

นายมนตรี  แสนขวา  -สอบถามที่ประชุม/มีท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ 
ประธานสภาฯ   ที่ประชุมในการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังกล่าว  
 

ที่ประชุมสภาฯ                  -มีมตอินุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
จำนวน 9 เสียง (เป็นเอกฉันท์) 

นายมนตรี  แสนขวา  ขอพักการประชุมชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 
ประธานสภาฯ  
 

  -พักรับประทานอาหารกลางวัน-เวลา 12.00 น. 
 
ประชุมต่อ  เวลา  13.00 น. 
    

ระเบียบวาระท่ี 5.2  การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งรายการใหม่(งบลงทุน) 

นายมนตรี  แสนขวา  เชิญฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่เสนอต่อสภาฯ 
ประธานสภาฯ   
 
 

นางสาวอรนุช กุละนาม      -เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน    

เพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น มีจำนวน 7 รายการ (ตามเอกสารที่แจก) 
ตามรายการที่เสนอเป็นประโยชน์และมีความจำเป็นหากเราจะเปิดใช้ห้องประชุมต้องมี
ครุภัณฑ์ตามที่เสนอ ชุดเดิมควรเก็บไว้ใช้ห้องเดิมเพราะมีการขอใช้ห้องประชุมเป็น
ประจำไม่ต้องเคลื่อนย้าย 

นายวินัย  อุปทอง -ตามท่ีกองช่างได้ขอดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เพ่ือเป็นห้อง  
ผู้อำนวยการกองช่าง ประชุมสภาตามงบประมาณที่มีอย่างจำกัด  จึงต้องตกแต่งปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให้ 

เหมาะสมและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุมัติการโอนเงิน 
งบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่าย เป็นค่าตกแต่งปรับปรุงห้องประชุมสภาฯจำนวน 1 รายการ 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจก) งบประมาณ 120,000 บาท 

นายสุเมธ  ชินพร  สำนักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน/ไฟฟ้าและวิทยุ    
สำนักปลัด            เพ่ือใช้ในห้องประชุมสภา ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ , โต๊ะ/เก้าอ้ีประธานสภา,โต๊ะ/เก้าอ้ี  

สำหรับสมาช ิกสภา ผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุม,ช ุดลำโพงเคล ื ่อนที ่พร ้อมไมค์โครโฟน 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)โอนลดจากงบดำเนินการ,งบกลางรายจ่ายเหลือจ่าย
หรือหมดความจำเป็นต้องจ่าย งบประมาณรวม  289,000 บาท   

นายมนตรี แสนขวา  -สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปราย/ซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่
ประธานสภาฯ  ประชุมสภาฯ ในการโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่  

ที่ประชุม  -ร่วมกันพิจารณารายจ่ายตามรายการที่เสนอและลงมติ อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้ง 
 จ่ายรายการใหม ่ จำนวน 9 เสียง(เป็นเอกฉันท์)  



๖ 

 

นายตรีชนนท์  แสนอุบล    -ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบอนุมัตกิารโอนงบประมาณ เป็นสิ่งที่เราเสนอ 
นายก อบต.                   จะได้ภูมิใจ  สร้างในสมัยที่ดำรงตำแหน่ง และมีจำเป็นที่ต้องใช้ประโยชน์ต่อไป 
  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

นายมนตรี  แสนขวา -ระเบียบวาระอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดมีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ  หรือไม่  

นายตรีชนนท์ แสนอุบล -ขอแจ้งการดำเนินการตามที่ท่านสมาชิกได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนต่าง ๆ 
นายก อบต. เพ่ือให้ฝ่ายบริหารแก้ไขปัญหานั้น ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วนที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  

ซึ่งต้องใช้หลักคุณธรรม นิติธรรม ส่วนที่ยังไม่ดำเนินการต้องรอครับ 
 

นายมนตรี แสนขวา  ต้องขอบคุณฝ่ายบริหารที่นำปัญหาของชาวบ้านมาแก้ไขให้โดยเร็ว และสมาชิกได้นำ  
ประธานสภาฯ  ปัญหาของชุมชนมาเสนอเพ่ือช่วยกันหาทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งผมได้รับแจ้งจากผู้นำ 

หมู่ ที่ 9 ว่าน้ำประปาไม่ไหลมา 5 เดือน แล้ว 
นายสุเมธ  ชินพร -ตามท่ีทราบข้อมูลเกิดจากการต่อเข้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวซึ่งช่วงนี้เป็น 
หัวหน้าสำนักปลัด หน้าฝนไม่มีแสงแดดทำให้น้ำไม่ไหล ปกติจะใช้สองระบบทั้งไฟฟ้าและแสงอาทิตย์ 
นายเพลิน แก้วชมภู หมู่บ้านผมก็มีปัญหาเช่นกันเพราะใช้สองระบบบางทีระบบไม่ทำงานบ้าง บางทีไม่ตัด 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4)      
 
นางยุวดี ชนะพล -ขอสอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพ บ้านนาโพธิ์ยังจ่ายเงินสดเหมือนเดิมหรือไม่ 
(สมาชิกหมู่ที่ 5) และมีชาวบ้านมาสอบถามเรื่องถนนเข้าบ้านเขายังไม่ลูกรังจะขอช่วยเหลือได้หรือไม่ 
 

นางพัชรินทร์ จัทรสมบัติ -กรณีตามระเบียบฯใหม่ที่ประกาศเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นั้น ยังได้รับเช่นเดิม 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สาระสำคัญการยืนยันสิทธิในการลงทะเบียนโดยให้อบต. หาข้อมูลในการลงทะเบียน

ผู้สูงอายุต้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ขณะนี้เปิดรับลงทะเบียนในงบปี67 จะต้องอายุ 
59 ปี ซึ่งมีระเบียบบางข้อที่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯซึ่งประเด็นนั้น
ยังไม่ออกระเบียบฯส่วนการรับเงินจะเป็นแนวทางเดียวกับหมู่บ้านอื่นจะเป็นการดี
เพราะกรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีให้ไม่ต้องนำเงินสดมาจ่าย 

นายตรีชนนท์ แสนอุบล  -ต้องฝากท่านสมาชิกได้ชี้แจงกับประชาชนให้ทราบเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ ยังได ้
นายก อบต. รับตามเกณฑ์เดิม ที่ยังรับเงินสดคงมีหมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ 
นางสังเวียน โยธายุทธ สอบถามถนนเส้นไปบ่อขยะมีรถดินวิ่งทำให้ถนนยุบเสียหายมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3)      
นายวินัย  อุปทอง กองช่างได้ทำหนังสือไปทุกหมู่บ้านแล้วเพ่ือให้ประชาสัมพันธ์เรื่องการขุดดินถมดินได้มี  
ผู้อำนวยการกองช่าง การออกให้คำแนะนำกับผู้ถมดินหลายรายแล้ว 
 

นายมนตรี  แสนขวา สำหรับเรื่องนี้ มีบางหมู่บ้านที่มีกฎเหล็กบังคับอย่างเข้มแข็ง สำหรับหมู่ 5 ต้องใช้วีการ 

ประธานสภาฯ อื่นเนื่องจากเป็นถนนเข้าบ้านของเขาเองต้องดำเนินการเอง ต้องทำในที่สาธารณะมี
ประชาชนใช้จำนวนมาก 

นางวิลัย  บุตรเลน -ขอสอบถามเรื่องของไฟฟ้าดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วค่ะ 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8)      
นายวินัย  อุปทอง ช่วงนี้คงต้องรอคิวที่การไฟฟ้าจะออกมาดำเนินการเพราะเราได้จ่ายเงินไปแล้ว  
ผู้อำนวยการกองช่าง 



๗ 

 

นางสาวอรนุช กุละนาม -ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งขณะนี้งานจัดเก็บรายได้ 
เลขานุการสภาฯ กำลังดำเนินการประเมินภาษี และส่งไปให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีแล้วบางส่วน ปีนี้หากผู้

ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีโดยไม่มีส่วนลดเหมือนปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีสถานการณ์ของ
โรคระบาดโควิด เข้ามาแทรกแซง และยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้เสียภาษี เดิมเป็นภาษี
บำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือน มีอัตราการจัดเก็บที่แตกต่างกันในแต่ละประเภท เช่น 
หากเป็นที่ดินเกษตรกรรมจะได้รับยกเว้นมีมูลค่า 0-50 ล้านบาท ปี 2565 เจ้าของ
ที่ดินยังไม่ต้องเสียภาษีเพราะได้รับการยกเว้น 3 ปีแรกให้กับบุคคลธรรมดาที่ใช้
ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรม ส่วนที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ใช้ประโยชน์ จะมีอัตราการเสียที่
มีมูลค่า0-50ล้านบาท อัตรา 0.30% เป็นอัตราที ่รัฐกำหนด จึงฝากทุกท่านช่วย
ประชาสัมพันธ์ด้วย หากมีข้อสงสัยให้มาสอบถามได้ตลอดเวลา   

ที่ประชุม -รับทราบ 

นายมนตรี  แสนขวา สอบถามที่ประชุมมีอ่ืนเรื่องเสนอหรือไม่ หากไม่มีต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ 
ประธานสภาฯ   ร่วมมือในการประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอปิดประชุม  

ปิดประชุม  เวลา  16.00 น. 
    
 
 
 
 
 
 

   (ลงชื่อ ) อรนุช       กุละนาม   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                  (นางสาวอรนุช  กุละนาม) 
                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 
 
      

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
-ตรวจถูกต้องแล้ว 
 

 
         เพลิน แก้วชมภู 
     (นายเพลิน แก้วชมภู)/สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 
    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
   
     เมธาวัฒน์ แก่นท้าว                  วิลัย  บุตรเลน 
(นายเมธาวัฒน์ แก่นท้าว)สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1  (นางวิลัย บุตรเลน)สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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          มนตรี    แสนขวา 
               (นายมนตรี    แสนขวา) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 

 


